


แผนปฏิบัติการราชการ การปฏิบัติหน้าที่วิชาทหาร ระดับคณะ
หน่วยงาน : งานกิจการนักศึกษา (วิชาทหาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ		
			ปี พ.ศ.2564						ปี พ.ศ.2565								
			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			
1	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ผู้เกิด พ.ศ. 2544 ที่มีความประสงค์ขอรับการผ่อนผันผ่านคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ จะได้ดำเนินการ	P															ท.วิชาทหาร
		A															
2	ติดตามนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างศึกษาและเรียนเรียนรู้ ประจำปี	P															ท.วิชาทหาร
		A															
3	จัดทำข้อมูลนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้อบรมประจำปี	P															ท.วิชาทหาร
		A															
5	ติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการขอรับการผ่อนผันผ่านคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในส่วนองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ จะได้ดำเนินการ	P															ท.วิชาทหาร
		A															
4	ดำเนินการจัดส่งเอกสารนักศึกษาที่ขอรับการผ่อนผันให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง กองพัฒนานักศึกษา	P															ท.วิชาทหาร
		A															
6	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ขอสิทธิ์ในการผ่อนผันแต่ละปีจนจบหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในสารบบของคณะเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง(ผ่อนผันผ่านครั้งที่ 2-4)	P															ท.วิชาทหาร
		A															
7	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ชั้นปีที่ 3 ส่งเอกสารข้อมูลในระบบเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในสารบบของคณะเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง	P															ท.วิชาทหาร
		A															
8	ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้อบรมประจำปี (ครั้งแรกเท่านั้น) เพื่อรับเอกสารที่มหาวิทยาลัยดำเนินการยื่นขอให้นักศึกษาได้รับสิทธิ์ในการผ่อนผันทหารฯ เอกสารสำเร็จ	P															ท.วิชาทหาร
		A															


 นายเกียรติภูมิ เล็งสมุทร
 หัวหน้าวิชาทหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี